



ที่ ศทม. ๒๒๔ /๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
๒๕๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร“การจัดทำร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา พร้อมการบริหารสัญญา กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการแก้ไขข้อมูลในระบบ (ถอยขั้นตอน)”

เรียน นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรม จำนวน ๑ ชุด

การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องดำเนินการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-Gp) โดยกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานกลางผู้รับผิดชอบกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตลอดจนกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับล่าสุดได้มีการกำหนดแนวทางการจัดทำร่างสัญญาใหม่ จำนวน 14 สัญญา ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดและคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ต้องนำสัญญารูปแบบใหม่ทั้ง 14 แบบนี้ มาเลือกใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและจะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น จำนวน 6 รุ่น (อุดรธานี/ นครราชสีมา/ชลบุรี/พิษณุโลก/กรุงเทพมหานคร/สงขลา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกข้อมูลลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นภาคปฏิบัติควบคู่กับระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ระยะเวลา ๓ วัน) จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยพิมพ์ใบสมัครจาก [www.hcdsuandusit.com](http://www.hcdsuandusit.com) ส่งใบสมัครทาง Email ที่ [egp3131@gmail.com](mailto:egp3131@gmail.com) หรือส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๐๓๗ ๒๐๗๙ ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ หมายเลข 061 505 2662

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรหมมูล)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔๕๐๔๔-๕

โทรสาร ๐๒-๐๓๗๒๐๗๙